



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฉบับที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

กิจกรรมปลูกต้นไม้ : วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และพี่น้องประชาชนบ้านผักกาดหญ้า, บ้านคิ่งสะอาด, บ้านนาเลิง ตำบลนาเลิง ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น บริเวณ ริมตลิ่งแม่น้ำชี บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำชี และปลูกป่าทดแทนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากไม้ ๓ อย่าง



โครงการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ : วันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น” จัดโดยสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ ไฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร



การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การติดตามและนิเทศผลการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและนิเทศผลการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โดยประเมินและให้ความรู้การดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก การดูแลทันตกรรมของเด็กเล็ก และสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องลักษณะของเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่



การรับซื้อขยะ และกิจกรรมอบรมตามโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายแก่ประชาชน : วันที่ ๒๑ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบล นาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก ๓๔๐ ครั้วเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง และจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายแก่ประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง



กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ : วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น การรายงานและส่งเอกสารใช้เงินกองทุนฯ , รายงานงบประมาณกองทุนฯ และการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฯลฯ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณต์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง